

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2820/UBND-KT

Uông Bí, ngày 18 tháng 9 năm 2023

V/v tổng hợp kết giải quyết,
trả lời các kiến nghị của Doanh
nghiệp, HTX và hộ kinh doanh
trên địa bàn thành phố

Kính gửi:

- Hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố;
- Công ty TNHH Thanh Thảo Quảng Ninh, Công ty cổ phần Thành Thịnh Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Uông Bí, HTX Bánh gai Quỳnh Nga Yên Tử, HTX Đầu tư và khởi nghiệp.

Ngày 15/8/2023, Thành phố Uông Bí tổ chức “Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) thành phố Uông Bí năm 2022; Gặp mặt, tiếp xúc Doanh nghiệp năm 2023”. Hội nghị được tổ chức nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Uông Bí. Tại Hội nghị đã có 16 ý kiến của 7 đơn vị Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh. Để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị, UBND thành phố đã có Văn bản Số: 2564/UBND ngày 22/8/2023 "V/v phân công giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố"; Đến nay các phòng ban đã tập trung tham mưu giải quyết, trả lời bằng văn bản và làm việc trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp theo từng nội dung có liên quan (có bảng tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời gửi kèm).

UBND thành phố thông tin đến các đơn vị, doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/l);
- TT thành ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT TP (C/d);
- Các phòng: Kinh tế, QLĐT, TCKH, TNMT, Thanh tra, Công an TP, Ban QLDA-ĐTXD, TT TTVH, Đội QLTT số 6 (T/d);
- UBND các xã phường (T/d);
- Lưu VT, KT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Đức Hoà

**TỜNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA HỘI DOANH NGHIỆP
VÀ CÁC DOANH NGHIỆP, HTX, HỢP KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
TẠI HỘI NGHỊ GẶP GỠ TIẾP XÚC DOANH NGHIỆP NGÀY 15/8/2023**
(Kèm theo Công văn số: 2820/UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố)





STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
1	Hội Doanh nghiệp Thành phố	<p>1. Đề nghị Tổ UBIC giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố thì tạo điều kiện triển khai giải quyết cho doanh nghiệp. Những nội dung không thuộc thẩm quyền thì đồng hành cùng doanh nghiệp và có văn bản của thành phố kiến nghị với các cấp có thẩm quyền.</p> <p>2. Hỗ trợ giải quyết những tồn đọng trong thanh quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn. Đề nghị thành phố có chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại.</p>	<p style="text-align: center;">Tổ UBIC và phòng Kinh tế</p> <p style="text-align: center;">Phòng TCKH phối hợp Ban QLDA</p>	<p>Trong những năm vừa qua UBND Thành phố Ông Bí luôn chú trọng quản triệt thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định khác của pháp luật, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo các dự án được bố trí vốn đúng đủ theo quy định cụ thể:</p> <p>- Lập kế hoạch đầu tư công hàng năm theo đúng trình tự, thủ tục của Luật đầu tư công. Thực hiện nghiêm việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp dưới, theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công.</p> <p>- Bố trí chi ngân sách nhà nước trong phạm vi khả năng nguồn lực; bố trí chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đúng thẩm quyền, xác định rõ tính chất nguồn vốn và trong phạm vi tổng số vốn được cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo chặt</p>	<p style="text-align: center;">Công văn số 227/TCKH ngày 31/8/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Ông Bí</p>


STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
		<p>3. Đề nghị thành phố tạo điều kiện cao nhất để các doanh nghiệp xây dựng của thành phố có thể tham gia vào các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách của thành phố</p>	<p>Phòng TCKH phối hợp Ban QLDA</p>	<p style="text-align: center;">Cơ quan chủ trì tham mưu</p>  <p>chế, tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p>- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án. Quyết liệt triển khai các giải pháp theo các quy định, hướng dẫn của Nhà nước nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phân đầu giải ngân hết kế hoạch vốn hàng năm đã phân bổ, hạn chế tối đa số dự dự toán bị hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau; thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.</p> <p>Hiện nay còn một số dự án còn vướng mắc các thủ tục pháp lý dẫn đến việc chưa thực hiện công tác thanh, quyết toán theo quy định, đề tháo gỡ và giải quyết những tồn tại UBND Thành phố Ông Bí đã chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án phối hợp các Phòng, Ban đơn vị quản lý nhà nước tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, đảm bảo đủ điều kiện thanh quyết toán theo quy định</p> <p>Hiện nay, công tác lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và hệ thống các văn bản pháp lý liên quan trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, cho nên công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố nói riêng hoặc các dự án Ngân sách nhà nước nói chung trên địa bàn Thành phố đều thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản pháp luật liên quan. Do vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng năm trên địa bàn Thành phố cần chủ động tìm hiểu và căn cứ vào những lợi thế của các doanh nghiệp tại địa phương để tham gia đấu thầu theo đúng quy định pháp luật.</p>	<p>Công văn số 227/TKKH ngày 31/8/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Ông Bí</p>


STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
		<p>4. Đối với các quy định về công tác PCCC: Đề nghị thành phố có những biện pháp mềm dẻo hơn trong công tác quản lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động.</p>	<p>Công an thành phố</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Hội Doanh nghiệp Thành phố, Tổ UBIC cùng với Công an thành phố kịp thời có những giải pháp giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền tháo gỡ trong công tác PCCC nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động theo qui định</p>	
		<p>5. Đề nghị thành phố dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để kịp thời, nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp (Ưu tiên các đơn vị có vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động)</p>	<p>Tổ UBIC và phòng Kinh tế</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Hội Doanh nghiệp Thành phố, UBND thành phố và Tổ UBIC sẽ tăng cường các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để kịp thời, nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, thiết thực và hiệu quả</p>	
2	<p>Hội Doanh nhân trẻ thành phố</p>	<p>1. Mong muốn thành phố thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu đến các doanh nghiệp về định hướng phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo để các doanh nghiệp trên địa bàn định hướng được đường lối phát triển của doanh nghiệp, có thể ổn định đầu tư và phát triển lâu dài.</p> <p>2. Đề nghị thành phố tổ chức nhiều hơn các buổi kết nối, tọa đàm giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) với các doanh nghiệp lớn để các DNN&V có thể làm các doanh nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các DNN&V</p>	<p>Phòng QLĐT phối hợp TT TTVH</p>	<p>Phòng QLĐT sẽ phối hợp với TT TTVH tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu đến các doanh nghiệp về định hướng phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo để các doanh nghiệp trên địa bàn định hướng được đường lối phát triển của doanh nghiệp, có thể ổn định đầu tư và phát triển lâu dài.</p>	
			<p>Phòng Kinh tế</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Phòng Kinh tế sẽ phối hợp với các phòng, ban kịp thời tham mưu cho UBND thành phố và Tổ UBIC tăng cường tổ chức các buổi gặp gỡ, kết nối, tọa đàm giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) với các doanh nghiệp lớn để các DNN&V có thể làm các doanh nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các DNN&V</p>	





STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	Công ty TNHH Thanh Thảo Quảng Ninh	<p>1. Đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch khu vực phía Nam của thành phố thành các khu vực đất dành cho sản xuất kinh doanh, đất dành cho các hoạt động công cộng vì quỹ đất trống tại khu vực phía Nam thành phố còn rất nhiều</p> <p>2. Đề nghị TP kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đưa vật liệu là đất san nền, đất đắp ra khỏi danh mục là tài nguyên khoáng sản để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động vì khi đưa đất san nền, đất đắp vào danh mục là tài nguyên khoáng sản thì các hoạt động quản lý, giá của vật liệu tăng lên rất nhiều gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp có các hoạt động san lấp mặt bằng.</p>	Phòng QLĐT Phòng TNMT	 <p>Ngày 24/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ngày 11/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tích hợp phương án phát triển hệ thống khu kinh tế tỉnh QN (có điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế ven biển Quảng Yên). Tên cơ sở Quy hoạch được duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã triển khai lập hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040. Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, trên địa bàn thành phố Uông Bí: 2.551 ha, thuộc 05 phường: Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung và Trung Vương (phía Nam thành phố Uông Bí); với mục tiêu xây dựng và phát triển thành khu kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, UBND thành phố Uông Bí đang lập điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040 trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có tích hợp, cập nhật ranh giới Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.</p> <p>Ngày 16/6/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 4457/VP-CP-CN về việc tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy phép khoáng sản làm VLXDĐT. Theo nội dung văn bản: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết nguồn vật liệu phục vụ cho các dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu giải pháp về việc đưa đất, đá, sỏi, cát là vật liệu xây dựng thông thường ra khỏi danh mục khoáng sản trong sửa đổi Luật khoáng sản để có quy định cấp giấy phép dễ dàng, đơn giản hơn</p>	Công văn số 240/QLĐT ngày 05/9/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí
4					Công văn số 268/TNMT ngày 24/8/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
		<p>3. Đề nghị thành phố có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền quản lý về giá vật liệu xây dựng để có những điều chỉnh, cập nhật giá cho phù hợp với giá của thị trường để tránh gây khó khăn cho quá trình thi công công trình và thanh quyết toán các công trình xây dựng.</p>	<p>Phòng QLĐT</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>Định kỳ hằng quý, Phòng Quản lý đô thị đã khảo sát giá vật liệu xây dựng thực tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn và phối hợp, báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở để ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng trên toàn Tỉnh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi biến động của giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố để báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng điều chỉnh kịp thời.</p>	<p>Công văn số 240/QLĐT ngày 05/9/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí</p>
4	<p>Công ty cổ phần Thành Thịnh Việt</p>	<p>1. Công ty phải chịu sự kiểm tra đầy đủ của các cơ quan, ban, ngành của thành phố từ cuối năm năm 2022 và nửa đầu năm năm 2023. Đề nghị cắt giảm các đoàn kiểm tra đến các đơn vị, có thể dùng phương pháp báo cáo online để nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn thực hiện theo quy định của pháp luật</p>	<p>Thanh tra thành phố</p>	<p>- Năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 với tổng số 1.026 doanh nghiệp. Trên cơ sở quyết định được phê duyệt của UBND tỉnh, UBND thành phố yêu cầu các phòng ban căn cứ quyết định được phê duyệt triển khai kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2022. Theo kế hoạch năm 2022, UBND thành phố không kiểm tra doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thành Thịnh Việt. Việc nội dung trong đơn của doanh nghiệp ngày 16/10/2022, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Phương Nam có đoàn kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bảo vệ môi trường đây là nội dung nằm trong chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường.</p> <p>- Năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 với tổng số 953 doanh nghiệp. Trên cơ sở quyết định được phê duyệt của UBND tỉnh, UBND thành phố ban hành công văn số 105/UBND-TTr ngày 11/01/2023 yêu cầu các phòng ban căn cứ quyết</p>	<p>Công văn số 61/CV-TTr ngày 14/8/2023 của Thanh tra thành phố về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn; Biên bản làm việc với Doanh nghiệp ngày 12/9/2023</p>

STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
		<p>2. Năm 2021-2022, Công ty bị ảnh hưởng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do dịch Covid. Năm 2023, Công ty sản xuất khó khăn đồng thời bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị cùng ngành như Công ty cổ phần công nghiệp và dịch vụ Nam Hải là doanh nghiệp ngoài Tỉnh mượn đất của Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh đất xướng sản xuất trên địa bàn phường Phương Nam- Không tham gia các hoạt động của phường xã, không chịu sự quản lý của địa phương, không thuộc đối tượng đóng thuế trên địa bàn tỉnh, mới chào giá bán sản phẩm không theo quy định, làm lũng loạn thị trường tiêu thụ</p>	<p>Phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Phương Nam</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời</p> </div> <p>định được phê duyệt triển khai kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2023. UBND thành phố (Phòng Lao động thương binh và Xã hội thành phố chủ trì) có kiểm tra doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thành Thịnh Việt.</p> <p>- Ngày 10/4/2023, Chi cục Thuế khu vực Ưông Bí - Quảng Yên kiểm tra thuế. Đây lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành của Chi cục Thuế.</p> <p>- Ngày 16/6/2023, UBND phường Phương Nam kiểm tra công tác quản lý, sử lý hoạt động khai thác, tập kết kinh doanh cát, sỏi. Nội dung này UBND phường Phương Nam thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên đề năm bắt, tăng cường công tác quản lý nhà nước.</p>	<p>- Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 05/8/2023 của UBND phường Phương Nam.</p> <p>- Công văn số 85/KT ngày 08/9/2023 của phòng Kinh tế và việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp</p>

STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
				 <p>Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời nghiệp và Dịch vụ Nam Hải đầu tư SX cầu kiện bê tông đúc sẵn và gạch XM cốt liệu không nung tại khu Hàng Hải, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí; Nghị Quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh ngày 18/7/2018 thống nhất ký hợp đồng liên doanh với Công ty cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Nam Hải và giao cho Công ty cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Nam Hải hoạt động SX cầu kiện bê tông đúc sẵn và gạch XM cốt liệu không nung giữa Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh với Công ty cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Nam Hải.</p> <p>Năm 2023 Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh đã nộp tiền thuê đất với số tiền 185.868.820 đồng tại Lệnh thu ngân sách nhà nước của Chi cục thuế Uông Bí - Quảng Yên ngày 22/6/2023.</p> <p>Như vậy, Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh đã có hồ sơ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai; ngành nghề trong hoạt động sản xuất kinh doanh việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh và Công ty cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Nam Hải là có cơ sở pháp lý và theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh có trách nhiệm hạch toán quá trình sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.</p>	
5	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Uông Bí	Đề nghị thành phố giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong thanh quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn	Phòng TCKH phối hợp Ban QLDA	Trùng với nội dung 2 của Hội doanh nghiệp TP	Công văn số 227/TCKH ngày 31/8/2023 của phòng Tài chính – Kế hoạch

STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
6	HTX Bánh gai Quỳnh Nga Yên Tử	Đề nghị thành phố có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các đơn vị bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường cạnh tranh với các sản phẩm của địa phương có đầy đủ giấy tờ theo quy định trong mùa lễ hội Yên Tử	Phòng Kinh tế phối hợp Đội QL TT số 6	 <p>Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời</p> <p>Ngày 09/2023, phòng Kinh tế phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 và UBND xã Thượng Yên Công tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh của một số hộ tại khu bán hàng Làng Nuong Yên Tử. Tại thời điểm kiểm tra đã ghi nhận có 01 hộ kinh doanh là HTX Bánh gai Quỳnh Nga Yên Tử sản xuất và bán bánh gai tại chỗ (thuê lại điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm) ngoài ra không có hộ nào sản xuất và bán bánh gai cạnh tranh với HTX Bánh gai Quỳnh Nga Yên Tử. HTX Bánh gai Quỳnh Nga Yên Tử đã có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện nay đang được phòng Kinh tế hướng dẫn hồ sơ có liên quan để sản phẩm bánh gai Yên Tử được chứng nhận là sản phẩm OCOP của địa phương.</p> <p>Qua kết quả kiểm tra đột xuất một số hộ kinh doanh khu vực Làng Nuong Yên Tử có bán các sản phẩm như bánh kẹo, Chè lam và bánh củ mài... (có lập biên bản kiểm tra); hầu hết các hộ đã có đăng ký kinh doanh, có hộ đang làm thủ tục đăng ký kinh doanh (hộ Phùng Thị Minh), có cung cấp nguồn gốc xuất xứ sản phẩm kinh doanh và Cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm hàng năm gửi đến phòng Kinh tế và UBND xã Thượng Yên Công để quản lý; Tuy nhiên qua kiểm tra đoàn đã yêu cầu các hộ kinh doanh cần bổ sung các điều kiện trong hoạt động kinh doanh như: công bố chất lượng các sản phẩm bao bì gói sẵn do cơ sở sản xuất hoặc mua từ nơi khác và nhãn mác sản phẩm được đóng gói theo qui định; hợp đồng mua bán với các đơn vị cung cấp... nhằm đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán và đặc biệt là chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm.</p>	<p>Công văn số 84/KT ngày 06/9/2023 của phòng Kinh tế về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp</p>

STT	Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì/tham mưu	Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời	Ghi chú
				<p>Kết quả tham mưu, giải quyết, trả lời</p> <p>Trong, mời gian tới, đặc biệt là trong dịp diễn ra mùa Lễ hội Yên Tử phòng Kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6, UBND xã Thượng Yên Công và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra các điều kiện có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh tại khu vực Làng Nuong Yên Tử nhằm đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời xử lý vi phạm hành chính hoặc đình chỉ hoạt động đối với các hộ kinh doanh không chấp hành.</p>	
7	HTX Đầu tư và Khởi nghiệp Ưông Bí	<p>1. Đề nghị thành phố tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có thể tham gia đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ có nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước.</p> <p>2. Đề nghị thành phố quan tâm hơn đến các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp để tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.</p>	<p>Phòng TCKH phối hợp Ban QLDA</p> <p>Phòng Kinh tế</p>	<p>Trùng với nội dung 3 của Hội doanh nghiệp TP</p> <p>Tiếp thu ý kiến của HTX Đầu tư và Khởi nghiệp Ưông Bí, Phòng Kinh tế sẽ phối hợp với các phòng, ban kịp thời tham mưu cho UBND thành phố và Tổ UBIC các giải pháp nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển</p>	<p>Công văn số 227/TCKH ngày 31/8/2023 của phòng Tài chính – Kế hoạch</p>